

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๒๐๒/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงมติรับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุมเจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันและขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ(อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)



๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เนปิตอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นั้น กระผมขอกราบเรียนสรุปผลการประชุมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

**๑. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง**

**๑.๑ ภาพรวม**

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๗ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร์ ก่อนที่เมียนมาร์จะส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับมาเลเซีย โดยทุกกรอบการประชุมได้มีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และทิศทางความร่วมมือในอนาคตของอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

**๑.๒ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕**

ที่ประชุมสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเน้นมิติการสร้างเชื่อมโยงในภูมิภาค ผลักดันการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและศักยภาพขององค์กร/กลไกการทำงานต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องให้อาเซียนมีบทบาทนำในความร่วมมือทุกกรอบเพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค และเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายและภัยคุกคามในมิติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในกรณีนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยในการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเพื่อการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และข้อเสนอของมาเลเซียในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ สมัยพิเศษ เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือเพื่อต่อต้านขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของภูมิภาค การเร่งรัดการเจรจาจัดทำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) รวมทั้งให้ความสำคัญกับวาระประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน การพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน และการกำหนดแนวทางร่วมกันในการรับมือกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและโลก อาทิ การค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า รวมทั้งได้ชี้แจงบทบาทไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งหลายประเทศได้กล่าวชื่นชมบทบาทไทยในเรื่องนี้

/ผู้นำ...

ผู้นำได้รับรองปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน และแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. ๒๐๑๔

อนึ่ง ประธานาธิบดีและผู้นำอาเซียนทุกประเทศได้กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งแรก

#### ๑.๓ การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๒

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงระหว่างกัน ที่เกื้อหนุนต่อการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อาเซียนสนับสนุนให้อินเดียมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนให้อินเดียขยายบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นทั้งในการสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ และหวังว่ามูลค่าทางการค้าอาเซียน-อินเดียจะเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเร่งรัดการสร้างถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมาร์-อินเดียให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนการจัดการกับประเด็นความท้าทายข้ามแดน การต่อต้านการก่อการร้าย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม

#### ๑.๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๗

ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และยินดีที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การเจรจาความตกลงด้านวิชาการและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและประเด็นความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี ในการนี้ ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่นในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

นายกรัฐมนตรีผลักดันให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางราง การพัฒนาระบบรางคู่ โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ประสงค์ให้มีความร่วมมือเกี่ยวกับประเด็นข้ามชาติ รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

#### ๑.๕ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๒

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงและการก่อการร้าย รวมทั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารแผนงานอาเซียน-สหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรีได้เน้นความร่วมมือสำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ความเชื่อมโยง การส่งเสริมความมั่นคงให้แรงงานข้ามชาติ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการสหประชาชาติภายหลังปี ๒๕๕๘ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘

### ๑.๖ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ

ที่ประชุมยินดีกับการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และได้รับรองแถลงการณ์ร่วมผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลีย ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์คู่เจรจา ออสเตรเลียยืนยันที่จะคงบทบาทอย่างแข็งขันในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาค และยินดีที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตอบรับเข้าร่วมแผนโคลัมโบฉบับใหม่ ซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียไปศึกษาและฝึกงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวสนับสนุนให้ออสเตรเลียกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันผ่านกรอบ RCEP และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยเฉพาะด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รับมือกับปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์

### ๑.๗ การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงอาเซียน-ญี่ปุ่น

ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับ ๓ ประเด็นหลัก คือ (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบในภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการขยายความเชื่อมโยงของกลุ่มน้ำโขงไปยังนอกภูมิภาค (๒) การพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และ (๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นหุ้นส่วนของญี่ปุ่นเพื่อพัฒนากลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ยินดีที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในโครงการพัฒนาท่าเรือและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การให้ความสำคัญกับการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ชายแดน และแจ้งที่ประชุมด้วยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

### ๑.๘ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๙

ที่ประชุมสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนในการทบทวนกระบวนการ EAS และเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสำคัญโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ รวมทั้งสถานการณ์ในยูเครน และปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย

ที่ประชุมได้รับรองเอกสารสำคัญ ได้แก่ (๑) ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ว่าด้วยการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า (๒) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยแนวทางในการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อภัยพิบัติ (๓) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าของภูมิภาค (๔) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความรุนแรงและความโหดร้ายที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงอนาคตของ EAS ว่า ควรเป็นเวทีที่ผู้นำจะหารือในเรื่องยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นท้าทายของภูมิภาคและการจัดการเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศ EAS ร่วมจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) สำหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้เสนอให้อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่มีความสำคัญลำดับต้น ที่สมควรได้รับการแก้ไข การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าสัตว์ป่า ภัยพิบัติ และโรคระบาด โดยสนับสนุน ข้อเสนอของออสเตรเลียและเวียดนามให้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะขจัดมาลาเรียให้หายไปจากภูมิภาคภายในปี ๒๕๗๓ และการร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของอีโบล่า

#### ๑.๙ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๒

ที่ประชุมได้สนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค และเห็นชอบให้กระชับความร่วมมือในทุกมิติ ได้แก่ ความร่วมมือในการจัดการกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่และประเด็นท้าทายข้ามชาติ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ อีโบล่า การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสัตว์ป่า ความมั่นคงทางทะเล และการต่อต้านการใช้ความรุนแรง รวมทั้งความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญของการขยายความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประชาคมที่แข็งแกร่งของอาเซียนทั้งในปัจจุบันและภายหลังปี ๒๕๕๘ และการขยายความร่วมมือเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน อีกทั้งสนับสนุนให้สหรัฐฯ ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่และประเด็นท้าทายข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ และมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค อาทิ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนา การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

#### ๑.๑๐ การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้มีพลวัต ยืดหยุ่น และสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยินดีที่จีนได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนอาเซียนในเรื่องการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และเห็นพ้องกันว่า การบรรลุการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยเร็วจะช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยควรดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินมาตรการที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การจัดตั้งสายด่วน และฝึกซ้อมในห้วงปฏิบัติการด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกประเทศต่างแสดงความชื่นชมและให้การยอมรับการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนของไทยที่มีส่วนผลักดันให้ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน มีความคืบหน้า เกิดความไว้วางใจ และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

/นายกรัฐมนตรี.....

นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนอย่างดีที่สุด เสนอให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมศักยภาพภาคการเกษตร การเข้าร่วมทุนในธุรกิจ SMEs และลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบของจีน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค พร้อมทั้งจะมีส่วนร่วมในการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ และสนับสนุนข้อเสนอของจีนให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งความร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีน อีกทั้งแสดงความหวังว่า AIB จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี ๒๕๕๘ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ได้มาตรฐานสากล มีธรรมาภิบาล เปิดกว้าง ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง

#### ๑.๑๑ การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๗

ที่ประชุมชื่นชมต่อความคืบหน้าของกลไกความร่วมมือสำคัญต่าง ๆ อาทิ การรับรองความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) ฉบับปรับปรุง การลงนามความตกลงเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม เป็นองค์กรระหว่างประเทศ การส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญ อาทิ การรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ ที่ประชุมชื่นชมและสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเรื่องการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของอีโบล่า

นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคในทุกมิติ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการเพิ่มขีดความสามารถของคลังสำรองข้าวฉุกเฉินและศึกษาความเป็นไปได้ของการสำรองพืชผลชนิดอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการเร่งยกระดับโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียนขึ้นเป็นกลไกถาวร นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม

#### ๑.๑๒. การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

ที่ประชุมรับทราบกิจกรรมและผลการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๗ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการลดอุปสรรคทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุน อาทิ การจัดเวทีหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนของอาเซียน การส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดย่อม

นายกรัฐมนตรีเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันขจัดอุปสรรคและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจอาเซียนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อีกทั้งให้มีการพัฒนาตราสินค้าอาเซียนในสาขาผลิตภัณฑ์ที่อาเซียนมีความเข้มแข็ง

#### ๒. การหารือทวิภาคี

ในระหว่างการประชุมสุดยอดฯ นายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อสานต่อประเด็นความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย และยืนยันบทบาทเชิงรุกของไทยในภูมิภาค ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะได้กราบเรียนรายงานผลการหารือในรายละเอียดมาในโอกาสแรกต่อไป

### ๓. ข้อสังเกต

๓.๑ การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดฯ ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ไทยได้มีข้อเสนอที่ได้รับ การยอมรับจากต่างประเทศ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน การให้ความสำคัญกับวาระประชาชน การพิจารณาทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และข้อเสนอในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเรื่องการเตรียมพร้อมและ แก้ไขปัญหาการระบาดของอีโบล่า การต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริม SMEs และการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคการเกษตร

๓.๒ ในกรอบการประชุมต่าง ๆ ไม่ปรากฏว่ามีกรทวิบายสถานการณ์การเมืองไทยขึ้นหาหรือ หรือผลักดันให้ปรากฏในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณ เพื่อนสมาชิกอาเซียน คู่เจรจา และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองไทย

๓.๓ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจและถูกหยิบยกขึ้น ในการหารือ โดยเฉพาะในกรอบ EAS ซึ่งสะท้อนการขาดความไว้วางใจระหว่างกันในภูมิภาคและบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนที่ผลักดันให้บรรลุการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยเร็ว รวมทั้งมีการขยายประเด็น ที่เป็นจุดยืนร่วมกัน และมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ทันที

### ๔. ข้อพิจารณา

กระผมขอกราบเรียนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำรายงานผลการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำตารางติดตามผลการประชุมฯ และรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก



(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๘๐

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๑๕

ตารางติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เนปิดอร์

เรื่อง	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕</b>		
๑. การรับรองเอกสารผลลัพธ์	<p>ปฏิญญาเนปิดอร์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ฯ และกำหนดกรอบระยะของวิสัยทัศน์ฯ เวลา ๑๐ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๘) และมอบหมายให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council-ACC) จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงเพื่อร่างวิสัยทัศน์ฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ รับรอง</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>ปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องของอาเซียนนำข้อเสนอแนะของคณะทำงานระดับสูงฯ ไปพิจารณาปฏิบัติ</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
๒. การสร้างประชาคมอาเซียน	<p>ที่ประชุมเห็นพ้องให้อาเซียนเร่งดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จ</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๓. ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘	<p>ที่ประชุมเห็นพ้องกับการให้ความสำคัญกับวาระประชาชนมากขึ้น อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การลดช่องว่างการพัฒนา การขจัดความยากจน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยไทยได้เสนอให้อาเซียนร่วมมือกันพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน</p>
	<p>ไทยเสนอให้อาเซียนดำเนินการเชิงรุกและบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการชายแดน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การโยกย้ายถิ่นฐาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</p>



		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค	ที่ประชุมเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกันและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภูมิภาค	คณะกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
	ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยง อาทิ โรคติดต่อ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
๕. การต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์	ไทยผลักดันให้อาเซียนจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคและอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖. การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด	ไทยผลักดันให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากสำนักงานป.ป.ส. อาเซียนเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามระหว่างกันในการบรรลุประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติดในปี ๒๕๕๘	สำนักงาน ป.ป.ส.
๗. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)	ที่ประชุมเห็นพ้องให้อาเซียนเร่งเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘	กระทรวงพาณิชย์
๘. ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ	ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมประสิทธิภาพของ Joint Task Force on HADR เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ	กระทรวงมหาดไทย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. การเตรียมการรับมือกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า	- ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่า โดยใช้ประสบการณ์จากการรับมือกับโรคระบาดในอดีต เช่น โรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก และโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว - ไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับภูมิภาคและสร้างกลไกการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗	กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. การต่อต้านขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง	ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของมาเลเซียในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติสมัยพิเศษ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเพื่อต่อต้านขบวนการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๒		
๑. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย	ที่ประชุมผลักดันให้ขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย โดยใช้แนวทางจาก ASEAN-India Vision Statement และให้สอดคล้องกับ ASEAN-India Plan of Action	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	- ที่ประชุมแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดียเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าอาเซียน-อินเดียเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๘ - ที่ประชุมสนับสนุนให้อินเดียมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเจรจาข้อยุติในประเด็นที่ค้างค้ำ และผลักดันการเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคและประชาชน และเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก	กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง	- ที่ประชุมเสนอให้อาเซียนและอินเดียเร่งหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการประเด็นความท้าทาย เพื่อรักษาพลวัตของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ต่างๆ อาทิ โรคระบาด การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย และการจัดการภัยพิบัติ	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การเสริมสร้างความเชื่อมโยง	- ที่ประชุมเร่งรัดให้สร้างทางหลวงสามฝ่ายไทย-เมียนมาร์-อินเดียให้เสร็จในโอกาสแรก โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับอินเดียและเมียนมาร์ในการเชื่อมต่อเส้นทางส่วนที่ยังเป็น missing links ให้สมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน - ไทยเสนอให้อาเซียนและอินเดียนำร่องร่วมกันพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออกสู่ตะวันตก โดยพัฒนาเส้นทางสำคัญทางยุทธศาสตร์ อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจดานัง-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-แม่สอด-มะละกา-โย รวมทั้งระเบียงอุตสาหกรรมเดลี-มุมไบ และเศรษฐกิจเจนไน-บังกอลอร์ของอินเดีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างอาเซียนและอินเดียในอนาคต	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ความร่วมมือระดับภูมิภาค	- ไทยสนับสนุนให้อินเดียขยายบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนและการรวมกลุ่มในภูมิภาค	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

		และการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	<p>- ที่ประชุมเสนอให้อินเดียสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ CLMV เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาค โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านความร่วมมือในกรอบ IAI และอนุภูมิภาคอื่น ๆ</p> <p>- ไทยเสนอให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยอาเซียนและอินเดียสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทั้งสองฝ่าย ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการถ่ายโอนเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ อาทิ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนโดยให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและผู้นำรุ่นใหม่</p>	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๗</b>		
๑. การรับรองเอกสารผลลัพธ์	ที่ประชุมรับรองแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation in the Fight against Terrorism and Transnational Crime)	กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น	ที่ประชุมยินดีและรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น: วิสัยทัศน์ร่วม อัตลักษณ์ร่วม อนาคตร่วม	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประเด็นความมั่นคง	ที่ประชุมยืนยันความมุ่งมั่นและยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ และหารือร่วมกันเพื่อกำหนดข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสำหรับประกาศในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ	กระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น และคาดหวังให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘	กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงการต่างประเทศ
	ที่ประชุมยินดีกับความคืบหน้าของ ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศดำเนินการตาม Roadmap ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้าน SMEs การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสารเคมี และการป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นสองเท่า ภายในปี ๒๕๖๕	กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	ที่ประชุมผลักดันให้มีความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น	กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
	ที่ประชุมยินดีกับการดำเนินการที่ผ่านมาของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และคาดหวังให้มีการพัฒนา กิจกรรมของศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความ เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
๕. การส่งเสริมความ เชื่อมโยง	ที่ประชุมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ทั้งนี้ ที่ประชุมสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ และเอกชน (public-private partnership) โดยญี่ปุ่นได้ทำเสนอข้อริเริ่มเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และการลงทุนที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง	กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน
	ที่ประชุมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกลุ่มน้ำโขงภายใต้ข้อริเริ่ม ASEAN Smart Network Initiative	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๖. การบริหารจัดการภัย พิบัติ	ที่ประชุมตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติผ่านกลไกต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว อาทิ ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม (AHA Center)	กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) กระทรวงการต่างประเทศ
๗. การศึกษา	ที่ประชุมชื่นชมญี่ปุ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาค โดยจะส่งครูสอนภาษาญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศสมาชิกอาเซียน	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
๘. การแลกเปลี่ยน เยาวชน	ที่ประชุมชื่นชมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น ภายใต้ Japan-East Asia Network for Students and Youths 2.0 (JENESYS 2.0)	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๙. สาธารณสุข	ที่ประชุมสนับสนุนหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage- UHC) ตาม ASEAN Strategic Framework on Health Development (ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) และข้อริเริ่มอาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๖</b>		
๑. การรับทราบเอกสาร ผลลัพธ์	แผนงานความร่วมมืออาเซียน-สหประชาชาติ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดแผนงานที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรดำเนินการเพื่อสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนอย่าง ครอบคลุมระหว่างอาเซียน-สหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยสาขาความร่วมมือ ๔ ด้าน ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

๒. การทูตเชิงป้องกัน	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งกำหนดให้เสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการป้องกันความขัดแย้ง การทูตเชิงป้องกัน และการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. การรักษาสันติภาพ	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะในกรอบ ASEAN Peacekeeping Centre Network	กระทรวงกลาโหม
๔. การต่อต้านการต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนการอนุวัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติด สนับสนุนการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕. ความเชื่อมโยง	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอนุวัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. การค้าชายแดนและคมนาคม	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน การขนส่ง รวมทั้งการบูรณาการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน โดยไทยได้เสนอให้สหประชาชาติให้ความร่วมมือและสนับสนุน ASEAN Single Window	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๗. การบรรลุเป้าหมาย MDGs การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมการสร้าง ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน การลดก๊าซเรือนกระจก และการบรรลุเป้าหมาย MDGs	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ความมั่นคงทางอาหาร	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการยกย่องวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมืออาเซียนเรื่องอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ครอบคลุมความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางความมั่นคงทางอาหารอาเซียน และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร โดยไทยได้เสนอให้มีการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ภาคเกษตรกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. การสาธารณสุข	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอนุวัติกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทางสาธารณสุข ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคติดต่อ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยโรคเอดส์และการติดเชื้อ HIV	กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. แรงงานข้ามชาติ	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอนุวัติปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โดยไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ	กระทรวงแรงงาน

๑๑. สตรีและเด็ก	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีปฏิบัติภูมิกฎาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
๑๒. สิ่งแวดล้อม	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ตามข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. การจัดการภัยพิบัติ	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติและระบบเตือนภัยล่วงหน้า	กระทรวงมหาดไทย
๑๔. การศึกษา	ที่ประชุมรับทราบถึงแผนงานฯ ซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งกรอบการวัดมาตรฐานคุณสมบัติอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework – AQRF) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสมการอบรมและการศึกษาอาเซียนและเทคนิค ครั้งที่ ๓	กระทรวงศึกษาธิการ
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ</b>		
๑. การรับรองเอกสารผลลัพธ์	แถลงการณ์ร่วมผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลียในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-ออสเตรเลีย	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย	ออสเตรเลียยืนยันที่จะคงบทบาทอย่างแข็งขันด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์
๓. การศึกษา	ไทยสนับสนุนให้ออสเตรเลียส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยเฉพาะด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	ไทยสนับสนุนให้ออสเตรเลียส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคง ได้แก่ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และโรคระบาด	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
๕. ความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคง	ไทยสนับสนุนให้ออสเตรเลียสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
๖. การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา	ไทยสนับสนุนให้ออสเตรเลียกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันผ่านกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	กระทรวงพาณิชย์

และวิทยาศาสตร์		
<b>การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น</b>		
<p>๑. การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Connectivity)</p>	<p>ไทยสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบในอนุภูมิภาคและให้ญี่ปุ่นสนับสนุนในลักษณะความร่วมมือสามฝ่ายรวมทั้งในโครงการพัฒนาท่าเรือและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>
	<p>ไทยสนับสนุนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) ให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางระหว่างแม่สอด (ไทย) – เมะล่าย (เมียนมาร์) การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ ๒</p>	<p>กระทรวงคมนาคม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)</p>
<p>๒. การพัฒนาไปพร้อมกัน</p>	<p>ไทยยินดีอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนญี่ปุ่นด้านการค้าการลงทุนและการขนส่งในภาคการผลิต โดยเฉพาะการสนับสนุนรูปแบบการลงทุนในลักษณะไทย+๑ เวทีความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายฐานการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่นในลุ่มน้ำโขง</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กกร.</p>
	<p>ไทยยินดีร่วมมือกับญี่ปุ่น และเมียนมาร์ สปป. ลาว และกัมพูชา พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ</p>
	<p>ที่ประชุมเห็นพ้องให้ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนที่ดำเนินการโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น และสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ร่วมกับญี่ปุ่น</p>	<p>กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>
<p>๓. การสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงของ</p>	<p>ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ</p>

<p>มนุษย์และความยั่งยืน</p> <p>ด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ไทยยินดีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์จัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นและศูนย์จัดการภัยพิบัติแห่งเอเชียในไทย</p>	<p>และสิ่งแวดล้อม กกร.</p> <p>กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p><b>การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๙</b></p>		
<p>๑. การรับรองเอกสารผลลัพธ์</p>	<p>ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปราบปรามการค้าสัตว์ป่า ซึ่งแสดงเจตนาความร่วมมือร่วมกันที่จะร่วมมือกันปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและการดำเนินการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ไซเตส)</p> <p>แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยแนวทางในการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อภัยพิบัติ ซึ่งนำเสนอแนวทางต่าง ๆ ในการเสริมสร้างการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อภัยพิบัติ</p> <p>แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าของภูมิภาค ซึ่งแสดงเจตนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก รวมถึงกรอบรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน</p> <p>แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความรุนแรงและความโหดร้ายที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย แสดงความห่วงกังวลต่อความรุนแรงและความโหดร้ายที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย</p>	<p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>
<p>๒. ทิศทางในอนาคตของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนการดำเนินการที่ผ่านมาเพื่อหรือแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างให้EAS เป็นเวทีหารือยุทธศาสตร์ในระดับผู้นำที่อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน แต่ทุกประเทศต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนากลไกเพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวนโยบายของEAS</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓. ความร่วมมือด้านพลังงาน</p>	<p>ที่ประชุมแสดงความยินดีต่อผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน EAS ครั้งที่ ๘ ที่เวียงจันทน์ และความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟ้าทางเลือกและหมุนเวียน การเริ่มทำการศึกษารองรับการส่งเสริมการจัดเก็บกักตุนน้ำมันและมาตรการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia-ERIA)การส่งเสริมตลาดก๊าซธรรมชาติที่เปิดเสรีและโปร่งใส การส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินที่สะอาด และการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการวิจัยด้านพลังงาน (Energy Research Institute Network)</p>	<p>กระทรวงพลังงาน</p> <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>



๔. ความร่วมมือด้านการเงิน	ที่ประชุมยืนยันความสำคัญของการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการเงินและยินดีต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลัง EAS ครั้งที่ ๔ ของเมียนมาร์	กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ความร่วมมือด้านการศึกษา	ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานภายใต้ (๑) New Colombo Plan ของออสเตรเลียซึ่งจะขยายความครอบคลุมถึงนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (๒) โครงการแลกเปลี่ยน Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths 2.0 (JENESYS 2.0) และ (๓) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาแลนทา	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สทง. เลขาธิการเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม
๖. ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและโรคระบาด	๑) อีโบล่าไทยเสนอจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ๒) มาลาเรีย ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะของ Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Task Forces เรื่องการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ และเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะจัดมาลาเรียให้หมดสิ้นไปจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายในปี ๒๕๗๓	กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ
๗. สิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติ	- ที่ประชุมสนับสนุนความพยายามที่จะจัดทำพิธีสารเพิ่มเติมในการประชุม 21 <sup>st</sup> Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21) ที่ปารีส ในปี ๒๕๕๘ และให้ความสำคัญและตกลงที่จะร่วมมือให้การประชุม Third World Conference on Disaster Risk Reduction ที่เมืองเซนต์ เดอนีนาคัม ๒๕๕๘ ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนรับทราบผลการสัมมนาเรื่องเมืองที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕ ที่เมืองสุราบายา อินโดนีเซีย	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงการต่างประเทศ
๘. ความเชื่อมโยงในอาเซียน	ที่ประชุมสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงในอาเซียนตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	ทุกหน่วยงานภายใต้ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในอาเซียน
๙. ความมั่นคงรูปแบบใหม่	ที่ประชุมเห็นควรขยายความร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงิน การลักลอบค้าสิ่งเสพติด โรคระบาด อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้ามนุษย์การกระทำอันเป็นโจรสลัด การค้าอาวุธ การฟอกเงินและการฉ้อราษฎร์บังหลวง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงกลาโหม

		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
๑๐. ความมั่นคงและความร่วมมือทางทะเล	ที่ประชุมหารือเรื่องการขยายสาขาความร่วมมือหลักของการประชุม EAS ให้ครอบคลุมเรื่องความร่วมมือทางทะเล และรับทราบผลการประชุมเวทีหารืออาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลกับประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓ (3 <sup>rd</sup> Expanded Maritime Forum)	กระทรวงการต่างประเทศ ศรชล. กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
๑๑. ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร	ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าในความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและการขยายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรประมงในภูมิภาค	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๒</b>		
๑. การรับรองเอกสารผลลัพธ์	แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในการต่อสู้กับปัญหาที่เป็นข้อห่วงกังวลของประชาคมโลก โดยยึดหลักการและพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ
๒. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ	- ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติ - อาเซียนสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และขณะเดียวกัน สหรัฐฯ สนับสนุนบทบาทนำของอาเซียนและการมีส่วนร่วมของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค - ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนเพื่อสันติสุขและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่หลังปี ๒๕๕๘	กระทรวงการต่างประเทศ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านการเมือง-ความมั่นคง	- ที่ประชุมย้ำถึงความร่วมมือในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคผ่านกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ของอาเซียน เช่น กรอบอาเซียน+๑ EAS, ARF และ ADMM-Plus - ที่ประชุมเน้นถึงการร่วมกันจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต้ ไทยได้เสนอให้มีการขยายความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์และความมั่นคงตามแนวชายแดนอันเป็นผลมาจากความเชื่อมโยงระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้น โดยสหรัฐฯ สามารถช่วยแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการชายแดนให้กับอาเซียนและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอาเซียน	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. ด้านเศรษฐกิจ	- ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ผ่านข้อริเริ่ม E3 (Expanded Economic Engagement) โครงการสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ผ่านการจัดการประชุมสุดยอดธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Business Summit) และการจัด ASEAN Roadshow to the U.S.	กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

	- ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง ซึ่งช่วยส่งเสริมการลดช่องว่างการพัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอาเซียน-สหรัฐฯ ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) และกรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (LMI) โดยไทยได้เสนอให้สหรัฐฯ ร่วมพัฒนาภาคเกษตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน
๕. ด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เช่น โครงการผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (YSEALI) ที่สหรัฐฯ ได้เสนอเมื่อปลายปี ๒๕๕๖	กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. ประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ	ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นความท้าทายระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประชาคมโลก อาทิ ความมั่นคงรูปแบบใหม่ การค้ามนุษย์ การลักลอบการค้าสัตว์ป่า การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน ภัยพิบัติ โรคระบาด (อีโบล่า) รวมถึงการต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ	กระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗</b>		
๑. ทิศทางความร่วมมือกรอบอาเซียน-จีน	ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Plan of Action to Implement the Joint Declaration on the ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity 2016-2020)	ทุกหน่วยงาน
๒. การเมือง-ความมั่นคง	ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอจีนที่ให้มีการจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Treaty on Good-Neighbourliness, Friendship and Cooperation)	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	จีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN-China Defence Ministers' Meeting) ที่จีนในปี ๒๕๕๘	กระทรวงกลาโหม
๓. การการค้าและการลงทุน	การเจรจากระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้า ๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๘ และ ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งการลงทุนสองทาง ๑.๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสนับสนุนการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง	กระทรวงพาณิชย์ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	กระทรวงพาณิชย์ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ข้อเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินในสาขาต่าง ๆ เช่น Asian credit system	กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๔. ความร่วมมือด้านการพัฒนา	ที่ประชุมสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การเสริมสร้างความเชื่อมโยง	ที่ประชุมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank)	กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
	เงินผลักดันการสร้างทางรถไฟสาย Pan-Asia Railway	กระทรวงคมนาคม คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
๖. ความร่วมมือทางทะเล	ข้อเสนอให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งความร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีน ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัยในการเดินเรือ การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากกองทุนความร่วมมือทางทะเลอาเซียน-จีน จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๑๕,๐๐๐ล้านบาท) ซึ่งเงินประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงคมนาคม ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
	เงินผลักดันการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การดำเนินงานภายใต้โครงการ ASEAN-China Science and Technology Partnership Programme (STEP) และการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘. การศึกษา	เงินประกาศจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการศึกษาสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม	กระทรวงศึกษาธิการ
๙. วัฒนธรรม	ที่ประชุมยินดีกับการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมอาเซียน-จีน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Plan of Action of ASEAN-China Cultural	กระทรวงวัฒนธรรม

	Cooperation 2014-2018)	
๑๐. ทะเลจีนใต้	ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการหารือระหว่างกันมากขึ้นเพื่อให้สองฝ่ายบรรลุข้อสรุปในการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct - CoC) โดยเร็ว รวมทั้งการปฏิบัติตาม DoC อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๗</b>		
๑. ทิศทางความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓	- ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียน+๓ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๗ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประเทศ+๓ สนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ - ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าของการศึกษาเพื่อดำเนินการตาม EAVG II Report และคาดหวังให้มีการส่งรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายภายในปี ๒๕๕๘	กระทรวงการต่างประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การเมืองความมั่นคง	ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง รวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย ลัทธิสุดโต่ง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ สิทธิสตรี เด็ก และแรงงานต่างด้าว	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. เศรษฐกิจ	- ที่ประชุมเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ที่ประชุมเน้นย้ำการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างเต็มที่ - ที่ประชุมคาดหวังให้มีการเจรจาความตกลง RCEP แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ - ที่ประชุมยินดีกับความคืบหน้าในการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ และหวังให้มีการยกระดับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว - ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพของ CMIM และ ABM	กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สังคมและการศึกษา	- ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม - ที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญของภาคส่วนประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตาม Work Plan on Enhancing ASEAN Plus Three Cooperation through Information and Media (ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๗) - ที่ประชุมรับทราบถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาควิชาการ และรับรองผลการประชุม NEAT Memorandum ฉบับที่ ๑๑	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สทง. เลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์
๕. สาธารณสุขและโรคระบาด	- ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับโรคระบาดในภูมิภาค โรคระบาดอุบัติใหม่ และการส่งเสริมการแพทย์แผนโบราณ ให้สอดคล้องกับ ASEAN Strategic Framework on Health Development (ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) - ที่ประชุมยินดีต่อข้อเสนอของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อไวรัสอีโบล่า	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

	- ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) ในภูมิภาค	
๖. สิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติ	- ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และพร้อมร่วมมือเพื่อจัดการประชุม Third World Conference on Disaster Risk Reduction ที่เมืองเซินใต้ในปี ๒๕๕๘ - ที่ประชุมยินดีต่อแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้มีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งแสดงท่าทีร่วมของอาเซียนในการเจรจาความตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบของ UNFCCC	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงการต่างประเทศ
๗. ความเชื่อมโยงในอาเซียน	- ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินการตาม Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) และ Leaders' Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity รวมถึงส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค	ทุกหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
๘. ความมั่นคงทางอาหาร	- ที่ประชุมเน้นย้ำการส่งเสริมศักยภาพของ ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) และพิจารณาความเป็นไปได้ของการสำรองพืชผลชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. ความมั่นคงทางพลังงาน	- ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเห็นพ้องให้มีการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เช่น การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	กระทรวงพลังงาน
๑๐. การท่องเที่ยว	- ที่ประชุมคาดหวังให้มีการลงนาม Memorandum of Cooperation (MOC) on ASEAN Plus Three Tourism Cooperation ภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน - ที่ประชุมยินดีต่อการจัดตั้ง East Asian Cultural City ในประเทศ+๓ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในภูมิภาค	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๑. ความร่วมมือด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ	ที่ประชุมยินดีต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายของประเทศและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐเพื่อให้ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ และการสร้างประชาคม และพร้อมให้การสนับสนุน ASEAN Resource Center (ARC) ที่ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
<b>การประชุมระหว่างผู้นำกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน</b>		
๑. การลดอุปสรรคทางการค้าและการปรับประสานกฎระเบียบ	ที่ประชุมสนับสนุนการเร่งดำเนินการเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมให้มีการปรับ/ประสานกฎระเบียบ	กระทรวงพาณิชย์
๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและ	ที่ประชุมเห็นพ้องให้ดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs	กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ขนาดย่อม (MSMEs)		
๓. การใช้ประโยชน์จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน	ผู้นำอาเซียนย้ำความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนและจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา	กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจา RCEP ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘	กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในระบบเศรษฐกิจอาเซียน	ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนในระบบเศรษฐกิจของอาเซียน	กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
๖. วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้นำอาเซียนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘</li> <li>- สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเสนอให้มีกลไกในการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนหลังปี ๒๕๕๘</li> </ul>	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์